



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำป่าด จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐๕๕ - ๔๘๑๕๗๔

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๓.๑/ *[Signature]*

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ ชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลน้ำป่าด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด

เรื่องเดิม

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่าหากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการนำไปปฏิบัติจริงประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างจิตสำนึกความละเอียดใจในการทำทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตนั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำป่าด ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าดชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ

หากเห็นควรโปรดพิจารณาลงนามในแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อน ชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าดชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่ชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำป่าด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

[Signature]

(นางสาวเรวดี รongคำภีร์)
นักวิชาการพัสดุ

[Signature]

(นายอิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำป่าด โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๑๕๗๔ ต่อ ๓๓๗

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๓.๑/๙๕๘

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ชำนาญว่าหากยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริงประชาชนไทย จะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต ที่มีต่อประเทศมากขึ้น

ในการนี้เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาสังคม ประชาชนต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำป่าดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์ จึงได้จัดตั้งชมรม STRONG น้ำป่าดจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลน้ำป่าด เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดย กำหนดวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง

R (realize) บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใส และร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

N (kNowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตของชุมชนลำของประเทศไทย

G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

๒๕

(นางสาวเรวดี ร่องคำภีร์)

นักวิชาการพัสดุ

(นายอิทธิชัย อธิป บุญศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด